

Số: /BC-UBND

Phong Thổ, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 – 2024 Trên địa bàn huyện Phong Thổ

Thực hiện Kế hoạch số 2267/KH-UBND, ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia khu vực biên giới vững mạnh.

Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ báo cáo kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024, như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN “NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN”

GIAI ĐOẠN 2019-2024

Phong Thổ là huyện miền núi biên giới nằm phía Bắc của của tỉnh Lai châu có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh (QP, AN) và đối ngoại. Có diện tích tự nhiên 1.029,25 km², dân số 8,3 vạn người, với 17 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 12 xã biên giới; có đường biên giới tiếp giáp với huyện Kim Bình tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) dài 97,229 km, (với 51 cột mốc, trong đó 12 mốc 3, 20 mốc đôi, 15 cột mốc đơn, 4 mốc phụ, (27 cột mốc giới do Việt Nam cắm, 24 cột mốc do phía Trung Quốc cắm)), có cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà. Khu vực biên giới (KVBG) gồm: 125 bản thuộc 12 xã là địa bàn sinh sống của 9 dân tộc với 16.010 hộ/59.848 khẩu.

Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, huyện Phong Thổ có nhiều giải pháp đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc, nhất là đồng bào các dân tộc ở KVBG; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được đảm bảo; QP, AN ở KVBG được giữ vững, củng cố và tăng cường; quan hệ đối ngoại với huyện Kim Bình tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được mở rộng và đi vào chiều sâu. Nhân dân luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới (ANBG) quốc gia.

Tuy nhiên, trên biên giới các hoạt động vi phạm xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại vẫn còn xảy ra... Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm diễn biến khó lường. Đời sống của một bộ phận người dân nhất là người dân tại các bản giáp biên còn gặp nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của một số ít đồng bào chưa cao.

Địa hình phức tạp, thiên tai thường xuyên xảy ra. Đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, công tác tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 16/HĐBT ngày 22/02/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (*nay là Chính Phủ*); Luật Biên giới quốc gia năm 2003; Nghị định 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia về các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” trong những năm qua trên địa bàn huyện Phong Thổ đã đạt được một số kết quả nổi bật, như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

Sau khi Quyết định về việc tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” có hiệu lực thi hành. Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (MTTQ) đã triển khai quán triệt đến các cấp, các ngành và đông đảo Nhân dân KVBG¹. Sau Hội nghị, đã chủ động giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn Biên phòng tham mưu Ủy ban nhân dân các xã biên giới tổ chức hội nghị quán triệt ở cấp xã và tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nắm và thực hiện.

Thường xuyên Chỉ đạo các Đoàn Biên phòng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, đồng thời thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chương trình phát triển KT - XH củng cố QP, AN trên địa bàn. Qua việc quán triệt triển khai phổ biến sâu rộng các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp và toàn thể nhân dân đã nắm được nội dung cơ bản của Quyết định, nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc giữ gìn, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia.

Việc triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, có chiều sâu và nhiều phong trào hướng về biên giới có ý nghĩa kinh tế, chính trị sâu sắc, từng bước thực hiện tốt các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, góp phần nâng cao nhận thức, cải thiện dân sinh, tăng cường lòng tin đối với Đảng, Nhà nước, xây dựng nền Biên phòng toàn dân (BPTD) vững mạnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

¹ Quyết định số 16/HĐBT ngày 22/02/1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức ngày Biên phòng 03/3 hàng năm; Luật số 06/2003/QH11 về Biên giới quốc gia; Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong tình hình mới; Kế hoạch 1970/KH-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết thi hành luật và các văn bản hướng dẫn của các cấp.

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong huyện nói chung, khu vực biên giới nói riêng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về việc thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân” và các văn bản có liên quan thông qua lồng ghép tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt tập trung, trên các cụm loa truyền thanh cấp huyện, xã. Chỉ đạo các Đoàn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về biên giới và bảo vệ biên giới quốc gia, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI, XII, XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các chỉ thị, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền, ANBG quốc gia.

Chỉ đạo các Đoàn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện để không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục “Vi chủ quyền an ninh biên giới”. Chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo, Trung tâm Chính trị, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên... đưa các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” vào chương trình giáo dục cho các đối tượng học sinh. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng; tích cực phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín; tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về xây dựng nền BPTD đến với nhân dân một cách đầy đủ, kịp thời².

Qua công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nền BPTD ngày càng được nâng lên. Đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, ANBG quốc gia, trong đó BDBP là lực lượng nòng cốt; thực sự “Ngày Biên phòng toàn dân” đã trở thành là ngày hội của toàn dân.

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới

² Luật Biên Biên phòng Việt Nam; Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 02/1998/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh BDBP; Nghị định 34/2000/NĐ-CP; Nghị định 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCNVN; Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP về khu vực phòng thủ và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP. Tổ chức tuyên truyền được 1.244 buổi/69.750 lượt người nghe; tặng ảnh Bác Hồ và cờ tổ quốc cho hơn 3.000 hộ dân ở các bản giáp biên giới.

Thường xuyên chỉ đạo các Đoàn Biên phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã biên giới triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến trên KVBG để kịp thời tham mưu Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp xử lý đúng đắn, phù hợp, không để phức tạp tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh trên biên giới, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH. Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, ANBG, xây dựng, củng cố thế trận BPTD vững chắc.

Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng trong tổ chức tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền, ANBG, duy trì thực hiện nghiêm pháp luật và các hiệp định, quy chế biên giới, cửa khẩu đảm bảo chặt chẽ đúng quy định³. Tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân KVBG nắm vững 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết thi hành; âm mưu của các thế lực thù địch và các đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề về biên giới, lãnh thổ để kích động, chống phá nước ta. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang trên địa bàn trong quản lý, xây dựng, bảo vệ biên giới và xây dựng khu vực phòng thủ huyện biên giới vững mạnh; chấp hành nghiêm các quy định sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; phương châm “ba bám, bốn cùng”, tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần phát triển KT- XH trên địa bàn.

Kết hợp chặt chẽ giữa phòng, chống tội phạm với thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền phát triển đạo trái phép... triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, lấy biện pháp trinh sát và phòng chống ma túy và tội phạm làm mũi nhọn, kết hợp chặt chẽ với các biện pháp công tác biên phòng như: Vận động quần chúng, vũ trang, kiểm soát hành chính... quản lý chặt chẽ địa bàn, chủ động phát hiện những phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm để xác lập biện pháp đấu tranh, ngăn chặn⁴. Phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương 2 bên biên giới, trong phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nêu cao cảnh giác, cùng với các lực lượng chuyên trách phòng, chống có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm trên KVBG, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia,

³ Tổ chức tuần tra 1.236 lần/7.920 lượt người tham gia, qua tuần tra phát hiện, xử lý, ngăn chặn 280 lượt người dân Trung Quốc sang đất ta săn bắn, khai thác trộm nông sản; Trung Quốc xây kè, nắn dòng chảy trên sông Nậm La, suối Nậm Lé (đối diện mốc 66, 62).

⁴ Phát hiện 156 vụ/780 đối tượng, trong đó ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 74 vụ/78 đối tượng thuộc nhóm phạm tội về ma túy, xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu; xử lý vi phạm hành chính 82 vụ/702 đối tượng vi phạm quy chế quản lý bảo vệ biên giới. Vận động thu hồi được 270 khẩu súng các loại.

tội phạm về ma túy, tiền giả, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép. Thúc đẩy phong trào quần chúng tích cực tham gia tố giác tội phạm, nâng cao cảnh giác, không bao che, tiếp tay cho tội phạm.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đa dạng hóa các hình thức, phương pháp và duy trì hoạt động nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình đối ngoại giữa lực lượng Biên phòng Việt Nam, đối ngoại Việt Nam và Biên phòng Trung Quốc, Công an Biên phòng, Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa. Coi trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị; mở rộng quan hệ đối ngoại Biên phòng ở cấp huyện và cấp đồn như: Kết nghĩa với chủ đề “Chung tay kết nghĩa, xây dựng Đồn - Trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên”. Gửi thư trao đổi, thông báo tình hình, chúc mừng nhân dịp những ngày lễ lớn, ngày truyền thống lực lượng; gặp gỡ trao đổi, hội đàm định kỳ hoặc đột xuất, tuần tra song phương, giao lưu chính trị, văn hóa - thể thao, thiết lập đường dây nóng liên lạc. Sơ kết 3 năm kết nghĩa “Bản-Bản” Biên giới. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh hoạt động đối ngoại với tổ chức đảng, chính quyền phía đối diện bằng nhiều hình thức⁵; tổ chức giao lưu, kết nghĩa, ký kết 04 cặp Thôn - Bản và 03 cặp đồn trạm biên phòng hữu nghị. Chú trọng phát huy vai trò của nhân dân, kết hợp công tác đối ngoại Biên phòng với đối ngoại nhân dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác đối ngoại.

Các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quán triệt và triển khai có hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1970/KH-UBND ngày 25/12/2015 “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Biên Phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết thi hành luật. UBND huyện đã chỉ đạo các đồn Biên phòng với chức năng là đơn vị nòng cốt thực hiện đã chủ trì, phối hợp với MTTQ huyện xây dựng nội dung phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn huyện nhất là Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ của 12 xã biên giới tổ chức tập huấn chuyên sâu luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết thi hành luật tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc. Đến tháng 03/2023, 100% các xã biên giới trên địa bàn huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện.⁶

Chủ động, phối hợp tham mưu trong công tác quy hoạch, ổn định sắp xếp, di dân dân ra sát KVBG, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc định canh, định cư; di chuyển nhà cửa ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ổn định đời sống sản xuất; huấn luyện, tổ chức diễn tập, rà phá bom, mìn, vật cản khi triển khai xây dựng các công trình trên biên giới...Thông qua đó góp phần huy động

⁵ Tham gia tổ chức giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt nam - Trung Quốc lần thứ 4 và sơ kết 3 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới: tổ chức hội đàm giữa ĐBĐP tỉnh với các lực lượng đối diện được 26 lần; làm thủ tục cho 32 đoàn cấp huyện hai bên hội đàm và tổ chức hội đàm cấp Đồn Biên phòng được 109 lần.

⁶ Đến nay, đã có 63 tập thể và 460 cá nhân tham gia tự quản 97,229 km đường biên, 27 mốc quốc giới.

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ QP, AN; xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

3. Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện, tập trung tham mưu, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực biên giới

Quán triệt chủ trương của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, BDBP tỉnh; Các đồn Biên phòng luôn kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ công tác biên phòng với tham gia xây dựng, phát triển KT-XH, củng cố hệ thống chính trị các xã biên giới. Để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên cơ sở quy chế phối hợp giữa Huyện ủy với Đảng ủy BDBP tỉnh; Đảng ủy các Đồn Biên phòng và Đảng ủy các xã biên giới đã xây dựng quy chế phối hợp. Thông qua việc duy trì, thực hiện quy chế, chương trình phối hợp, việc tham mưu và tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển KT-XH gắn với QP, AN ngày càng có hiệu quả.

Các đồn Biên phòng đã tham mưu và tham gia xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội địa phương vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đã chủ động ban hành quy định, mối quan hệ công tác, chế độ báo cáo của các đồng chí cán bộ Biên phòng tăng cường các xã biên giới tham gia giữ chức danh Bí thư, Phó bí thư. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cấp các tổ chức đảng, thành lập các chi bộ trực thuộc, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, đề xuất bổ sung, thay thế cán bộ xã, bản; bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ tại chỗ là con em các dân tộc đặc biệt là cán bộ chủ chốt người dân tộc thiểu số⁷.

Thông qua hoạt động công tác vận động quần chúng các đơn vị đã tham mưu cho chính quyền các xã biên giới quản lý, giám sát, sử dụng có hiệu quả các dự án đã và đang được Nhà nước đầu tư trên địa bàn. Giúp đỡ nhân dân trong việc lao động sản xuất, khắc phục thiên tai hoả hoạn, tu sửa đường giao thông; vận động khai hoang, phục hóa, triển khai thực hiện các mô hình BDBP giúp dân phát triển KT-XH, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng góp phần xoá đói giảm nghèo; thực hiện tốt chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; triển khai các chương trình phát triển KT-XH của huyện như: Dự án điện, đường, trường, trạm, chương trình quân dân y kết hợp...

Từ những kết quả trên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền và chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể các xã. Các chế độ sinh hoạt, công tác đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền và các tổ chức đoàn thể được nâng lên. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được coi trọng và xử lý

⁷ Đã giới thiệu 12 đồng chí cán bộ tăng cường cho 12 xã biên giới, (trong đó 02 đ/c Bí thư; 10 đ/c Phó Bí thư Đảng ủy); 51 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản; 120 đảng viên tham gia giúp 600 hộ nghèo ở KVBG phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Đã tham mưu củng cố 04 Đảng bộ cơ sở, 31 chi bộ thôn bản; thành lập mới 5 chi bộ bản. Đến nay 100% xã biên giới có Đảng bộ cơ sở. Công tác phát triển đảng ở các Đảng bộ được quan tâm, từ năm 2019 trở lại đây đã bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp được 484 đảng viên; củng cố 38 Chi đoàn, 30 chi hội Phụ nữ, 22 chi hội Cựu chiến binh, huấn luyện quân sự và nghiệp vụ cho trên 5.148 lượt dân quân và công an viên.

triệt để; mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, chính quyền với nhân dân ở các xã biên giới được củng cố vững chắc. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị ở KVBG.

Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết đồng thời, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nhiều dự án, tập trung đẩy mạnh kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN trên KVBG. Tạo động lực thúc đẩy và phát huy mọi tiềm năng sẵn có ở KVBG. Tuyên truyền có hiệu quả về việc định canh, định cư, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; cầm tay, chỉ việc hướng dẫn đồng bào biết cách sản xuất, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu, tập quán sản xuất, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Thường xuyên chỉ đạo nâng cao đời sống nhân dân biên giới gắn với di dân dân và xây dựng một số điểm dân cư mới. Đầu tư xây dựng nhà làm việc của đội công tác Biên phòng, trạm xá quân dân y kết hợp, trụ sở UBND xã, trường học, trạm xá, nhà văn hóa... nâng cao điều kiện sinh hoạt của nhân dân, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở KVBG.

Ưu tiên cơ chế, nguồn lực tập trung cho việc phát triển KT - XH, đảm bảo QP, AN ở KVBG. Thường xuyên kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội hóa hướng về biên giới; triển khai chương trình “Chung tay vì cộng đồng”; Quyết định phân công các đồng chí lãnh đạo huyện và cơ quan, đơn vị theo dõi, phụ trách giúp đỡ các xã khó khăn, vùng biên giới xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, hỗ trợ phát triển sản xuất. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, chương trình giảm nghèo đạt kết quả tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, ổn định và nâng cao. Bên cạnh đó các đồn Biên phòng đã thực hiện tốt các chương trình, cuộc vận động như “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới”, “Chương trình nâng bước em đến trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, và các mô hình nổi bật giúp dân phát triển kinh tế trên địa bàn biên giới như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá tầm, cá hồi, cây lúa 2 vụ/năm, trồng chuối thương phẩm...⁸

⁸ 100% xã có trạm y tế, 02 xã có phòng khám đa khoa, 100% thôn bản có cán bộ y tế; 171/171 bản có điện lưới quốc gia; 100% xã được phủ sóng điện thoại di động, sóng phát thanh, 70% xã được phủ sóng truyền hình; 73 bản được công nhận đạt tiêu chuẩn “Bản văn hóa”, 4.359 hộ gia đình “Gia đình văn hóa”; Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ thuộc diện dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ở các xã biên giới được hơn 13 tỷ đồng; xây dựng và giải ngân 6 dự án vay vốn nhóm hộ về chăn nuôi Trâu sinh sản, Bò sinh sản, Lợn; tổ chức huấn luyện cho lao động nông thôn theo chương trình IPM; triển khai thiết lập các mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp thân thiện trong đó có 02 xã thuộc khu vực biên giới là Bản Lang và Nậm Xe với tổng kinh phí trên 1.473 triệu đồng. Mô hình chăn nuôi gia súc tập trung như ở bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho; nuôi cá tầm, cá hồi tại xã Pa Vây Sừ; nuôi trâu sinh sản tại xã Sin Suối Hồ; trồng Chuối thương phẩm xã Huổi Luông; nuôi Dê sinh sản xã Pa Vây Sừ, Mô Si San.

4. Xây dựng Bộ đội Biên phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang ở biên giới vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BDBP có nhiều chủ trương, chính sách thu hút, đãi ngộ quan tâm ưu tiên bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang nói chung, BDBP nói riêng như: Chế độ phụ cấp trách nhiệm; chế độ công tác lâu năm; phụ cấp đặc biệt; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho thân nhân; giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần; hỗ trợ quân nhân hiểm muộn, vô sinh....

Hàng năm HĐND, UBND huyện đã hỗ trợ một phần kinh phí cho một số đơn Biên phòng tu sửa doanh trại, mua sắm, sửa chữa trang bị, phương tiện; mua nhiên liệu, hỗ trợ công tác đối ngoại Biên phòng, lắp đặt, duy trì các Cùm loa phát thanh phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật... Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và hậu phương gia đình quân nhân như: Cấp đất ở, thăm hỏi, động viên nhân dịp lễ, tết, ngày Biên phòng toàn dân, hỗ trợ các trường hợp hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ; đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ủy ban MTTQ, các phòng, ban, đoàn thể trong huyện ký kết chương trình phối hợp với các đơn Biên phòng trên địa bàn huyện; Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các ngành, các tổ chức động viên nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên KVBG được quân chúng đồng tình và hoan nghênh. Nhiều phong trào tuyển sau hướng về tuyển trước của các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, nhân dân trong và ngoài huyện được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực như: Ủng hộ vật chất, tinh thần, nhận kết nghĩa, đỡ đầu với các đơn vị vũ trang, các đơn Biên phòng, các xã, bản biên giới. Đặc biệt chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”; chương trình phối hợp giữa Hội LHPN các huyện của tỉnh Phú Thọ với các đơn Biên phòng⁹. Với các hoạt động trên, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm tạo ra sự gắn bó ngày càng khăng khít giữa tuyển sau và tuyển trước, tạo đà cho việc xây dựng thế trận BPTD ngày càng vững chắc. Các ban, ngành, đoàn thể xã hội phối hợp tuyên truyền, động viên con em các dân tộc nhập ngũ vào lực lượng BDBP, tạo nguồn cán bộ người dân tộc tại chỗ.

Vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ dựng 74 căn nhà Đại đoàn kết, 21 công trình dân sinh với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng; huy động hàng chục nghìn ngày công lao động của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, nhân dân và các thầy cô giáo trên địa bàn làm mới, tu sửa 420 phòng học, tặng bàn ghế học sinh và nhiều đồ dùng, trang thiết bị học tập khác trị giá hàng trăm triệu đồng. Các đơn vị các đơn Biên phòng đã nhận đỡ đầu 21 em mỗi tháng 500.000đ/tháng/em trở lên; Dự án “Cán bộ chiến sỹ quân đội nâng bước em tới trường” 110 cháu.

⁹Trong những năm qua HLHPN tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 38 Mái ấm biên cương cho các gia đình chiến sỹ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ hàng trăm triệu đồng xây dựng mô hình phát triển kinh tế như: Gà Nuôi dê, lợn sinh sản, ở các xã Mỏ Sỉ San, Pa Vây Sứ . . . Tặng quà, vật chất, trang thiết bị, xi măng, phân bón, học bổng, đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt cho các đơn Biên phòng, các xã, trường học, trạm và các em học sinh nghèo vượt khó, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, tổng trị giá tiền và quà tặng hàng tỉ đồng.

Chỉ đạo các đơn Biên phòng trên địa bàn huyện phối hợp với Phòng Tư pháp tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới - hải đảo giai đoạn 2021 - 2027”. Giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật dân vận. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn trong đấu tranh, phòng ngừa vi phạm kỷ luật quân đội, dân vận tệ nạn xã hội; duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa đơn vị với chính quyền địa phương để thông báo tin tức, tình hình xã hội, chấp hành kỷ luật của quân nhân và quan hệ quân - dân, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện.

5. Tổ chức các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3 hàng năm

Quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của “Ngày Biên phòng toàn dân”, hàng năm nhân dịp các ngày lễ, ngày tết và “Ngày Biên phòng toàn dân” Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể quần chúng đã cử các đoàn cán bộ xuống động viên thăm hỏi, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên biên giới. Kịp thời tuyên truyền phản ánh các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, ANBG. Các địa phương đã tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” với nhiều hình thức sinh động. Thông qua đó, giúp cán bộ, nhân dân hiểu, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của BĐBP và thấy được trách nhiệm của toàn dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, ANBG; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, ANBG giới quốc gia trong tình hình mới.

Các xã biên giới đã tổ chức tốt việc sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn (2019- 2024); tại hội nghị đã đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm ra phương hướng để thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” trong giai đoạn tiếp theo đồng thời chú trọng tới việc tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm tạo không khí đoàn kết, sôi nổi, làm cho ngày 03/3 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Từ kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trong 5 năm qua đã có 110 tập thể và 3.60 cá nhân được các cấp khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024, 03 tập thể, 05 cá nhân được tặng Bằng khen UBND tỉnh; có 15 tập thể và 30 cá nhân được tặng Giấy khen UBND huyện.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành Trung ương đã có nhiều văn bản hướng dẫn về thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”; có những chủ trương và chính sách đúng đắn về đầu tư phát triển KT - XH, củng cố QP, AN trên địa bàn huyện nhất là ở KVBG. Kịp thời động viên khích lệ đồng bào các dân tộc và cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó nơi biên giới, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên

phòng, phục vụ cho công cuộc đổi mới của đất nước, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về “Ngày Biên phòng toàn dân”; công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân” được mở rộng, đi vào chiều sâu giúp nâng cao nhận thức và phát huy được vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu trong quá trình tổ chức thực hiện để “Ngày Biên phòng toàn dân” thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực, chủ động của các phòng, ban, đoàn thể, các lực lượng, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong huyện đặc biệt là đồng bào các dân tộc trên KVBG trong tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”; từ đó tạo cơ sở điều kiện thuận lợi để “Ngày Biên phòng toàn dân” tiếp tục được triển khai thực hiện một cách sâu rộng, có hiệu quả. Tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương; góp phần quan trọng vào việc xây dựng củng cố hệ thống chính trị, phát triển KT, XH, giữ gìn ANCT, TTATXH. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân.

b) Hạn chế

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Biên phòng toàn dân” có nơi chưa kịp thời. Việc cụ thể hóa các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân” vào nhiệm vụ của từng địa phương, của từng ngành có mặt còn hạn chế.

Công tác phối hợp của một số cơ quan, đơn vị với các đồn Biên phòng trong tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, ANBG có lúc chưa kịp thời.

Một số nội dung, phong trào phát động hướng về biên giới chưa thật sự sâu rộng, có tính lan tỏa lớn trong cán bộ, công chức, các đoàn thể quần chúng và nhân dân.

2. Nguyên nhân hạn chế

Do điều kiện về địa lý, tự nhiên và xã hội của huyện nói chung, ở KVBG nói riêng còn nhiều khó khăn nên việc triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” hiệu quả có mặt còn thấp.

Cấp ủy, chính quyền một số xã biên giới chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về “Ngày Biên phòng toàn dân”, chưa chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Công tác tham mưu của một số Đồn Biên phòng cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” có lúc, có nơi chưa kịp thời.

3. Bài học kinh nghiệm

Một là, triển thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, trong đó BĐBP phải phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách để huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới.

Hai là, tổ chức tốt việc tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng và bảo vệ biên giới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Do vậy, các cấp, các ngành, các lực lượng và đồng bào các dân tộc trong huyện phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, phối hợp chặt chẽ với BĐBP để tham gia bảo vệ chủ quyền, ANBG, xây dựng KVVG của huyện ổn định và phát triển.

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” mỗi cấp, mỗi địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đã chủ động đánh giá đúng tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với các mục tiêu và giải pháp cụ thể, thiết thực, đồng thời phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị ở từng cấp tạo sự đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Bốn là, tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” phải toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển KT - XH, củng cố QP, AN và thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại nhằm tạo ra tiềm lực, cơ sở để xây dựng nền BPTD vững mạnh.

Năm là, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”; làm tốt công tác sơ kết, rút kinh nghiệm và bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến. Phát huy vai trò các hạt nhân, những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc; đồng thời quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN “NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN” TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Nhận định tình hình

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp như: Vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền; vấn đề an ninh phi truyền thống, môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... có những biến đổi khó lường. Trên địa bàn biên giới, các thế lực thù địch và bọn

phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “DBHB”, “Bạo loạn, lật đổ”. Lợi dụng những sơ hở trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để kích động biểu tình, gây rối, gây bạo loạn; lôi kéo, tập hợp lực lượng chống chính quyền; gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền giả, chất nổ, gian lận thương mại, mua bán người... sẽ là những vấn đề phức tạp trong quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

2. Phương hướng thực hiện

Để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới trong những năm tiếp theo cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới

Tích cực tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Quyết định 16/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân”, gắn với tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của địa phương nhất là nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP, AN; nâng cao ý thức cho mọi người dân về chủ quyền lãnh thổ, thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia. Tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự KVBG. Chú trọng tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là chiến lược “DBHB” bạo loạn lật đổ, giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền BPTD vững mạnh.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 44-NQ/TW, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Thổ lần thứ XX; tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BDBP, 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền đối với nhiệm vụ xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh

Tiếp tục đổi mới và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò tham mưu tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể quần chúng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới. Trong đó tập trung

đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở các xã biên giới vững mạnh, xây dựng các tổ chức đảng, cấp ủy trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết thống nhất giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng. Đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu đi đầu trong tổ chức hướng dẫn quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới.

Xây dựng các cấp chính quyền có phương pháp quản lý điều hành hiệu quả các lĩnh vực hoạt động của địa phương, luôn chăm lo bảo vệ lợi ích của nhân dân, sâu sát nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, hướng dẫn nhân dân lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng được niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.

Xây dựng Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quần chúng các xã biên giới vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các phong trào cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, ANBG.

- Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, tập trung tham mưu, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực biên giới

Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng KVBG phát triển toàn diện và bền vững; tập trung triển khai thực hiện thắng Nghị quyết “Về phát triển KT-XH, đảm bảo QP, AN giai đoạn 2020 - 2025”. Có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển vào KVBG, khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với quy mô vừa và nhỏ, cùng với đầu tư phát triển xây dựng khu kinh tế cửa khẩu, hệ thống các chợ biên giới... tạo điều kiện cho việc lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa của nhân dân hai Bên biên giới.

Đầu tư phát triển hệ thống giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở và một số trường trung học phổ thông ở KVBG, đảm bảo đủ cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học và hệ thống mạng lưới y tế xã, bản; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hoá, xây dựng các điểm sáng văn hoá trên biên giới nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc ở KVBG.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình xây dựng nông thôn mới các xã biên giới; tiếp tục đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông, điện, thủy lợi, nước sinh hoạt ở KVBG; nâng cấp hệ thống giao thông đảm bảo đi lại thuận lợi, khai thác tốt các tuyến đường Đào San, Vàng Ma Chải, Sì Lở Lầu và hệ thống đường giao thông đến các đồn Biên phòng, đường tuần tra biên giới. Đẩy mạnh việc quy hoạch bố trí các điểm dân cư, thực hiện tốt các dự án di dân dân ra sát biên giới. Gắn việc phát triển KT - XH với củng cố QP, AN, xây dựng thế trận BPTD gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm chủ quyền biên giới lãnh thổ và

mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, các loại đối tượng trong mọi tình huống; giữ vững ANCT, TTATXH, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia và góp phần xây dựng KVBG vững mạnh toàn diện.

- Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, xây dựng biên giới hoà bình hữu nghị, hợp tác và phát triển

Quán triệt và thực hiện tốt đường lối, quan điểm, nguyên tắc đối ngoại của Đảng và lấy đó làm cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại giữa các cấp chính quyền huyện Phong Thổ với huyện Kim Bình/Vân Nam - Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, xây dựng biên giới hoà bình hữu nghị trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Các đồn Biên phòng tăng cường quan hệ phối hợp với BDBP phía đối diện, Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa trong các hoạt động quản lý, bảo vệ đường biên giới chung. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa các cấp chính quyền và nhân dân 2 Bên biên giới, gặp gỡ giao lưu tăng thêm tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ chủ quyền, ANBG quốc gia.

- Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng và lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết thi hành luật, tập trung xây dựng lực lượng BDBP vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Biên phòng trong tình hình mới. Trước hết cần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; khắc phục khó khăn gian khổ bám sát địa bàn, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc vùng biên giới, nâng cao tinh thần cảnh giác và trình độ sẵn sàng chiến đấu, có chuyên môn, nghiệp vụ tinh, thông để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, ANBG trong mọi tình huống.

Hỗ trợ xây dựng các đồn Biên phòng và lực lượng vũ trang ở KVBG vững mạnh về mọi mặt là chỗ dựa tin cậy cho cấp uỷ chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, giữ gìn ANCT, TTATXH cũng như trong công tác tham mưu củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tham gia phát triển KT - XH ở địa phương. Tăng cường hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu, đẩy mạnh phong trào thi đua hướng về biên giới, giúp đỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ BDBP và các lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh, xây dựng thế trận BPTD vững chắc để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, ANBG quốc gia trong tình hình mới.

3. Kiến nghị, đề xuất

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu có ý kiến với cấp thẩm quyền về việc tăng cường công tác đảm bảo chính sách cho BDBP như: Duy trì

phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2000/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ; bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù, nâng mức phụ cấp bảo vệ biên giới cho cán bộ, chiến sỹ BDBP ở khu vực biên giới.

Tiếp tục ưu tiên các dự án phát triển KT- XH gắn với củng cố QP, AN; bố trí kinh phí bảo dưỡng các công trình ở KVBG; có chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, di dân ra sát biên giới.

Tiếp tục bố trí kinh phí đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản hệ thống đồn, trạm; các công trình chiến đấu; hệ thống đường tuần tra, đường ra biên giới, sửa chữa mốc giới; các công trình phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; vũ khí, trang bị, phương tiện tiên tiến, hiện đại phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý cửa khẩu, kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện ngày “Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024 trên địa bàn huyện Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các Đồn biên phòng trên địa bàn;
- Lưu: VT, C1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Thị Hồng Sim